



เดี๋ยวนี้ชาวพุทธเราไปประกาศโฆษณาเครื่องรางของขลัง ใครทำขึ้นที่ไหน วัดไหนมีชื่อเสียง แหกกันไปเช่าหลักฐานมันก็ส่อ แสดงให้เห็นอยู่ว่า ประเทศไทยเราที่มีแต่เกจิอาจารย์ขลังๆ ทั้ง นั้น แล้วทำไมคนไทยนี้จึงเพิ่มปริมาณจำนวนคนจนมากขึ้นๆ ทุกที แล้วทำไมเครื่องรางของขลังทั้งหลายเหล่านั้นจึงไม่ช่วยคนยากคนจนให้มันมั่งมีศรีสุขขึ้นมาบ้าง คนตกการตกงานทั้งหลายเหล่านั้น ทำไมของดีเหล่านั้นมันจึงไม่ช่วยเขาเหล่านั้นให้พ้นจาก ความทุกข์ ความเดือดร้อน นี้ แค่นี้เราก็พิสูจน์ได้แล้วว่ามันจริง หรือไม่จริง

ของเหล่านี้มันเป็นของเล่น มันอาจจริงเป็นบางขณะ เช่นอย่างบางทีนี้ แม้แต่เพียงผ้าเช็ดปากของหลวงปู่ณี โยนให้ใคร ไป ดีหัวไม่แตก เวลามันจะจริง แต่เวลามันจะเก๋ พอโดนอะไรเข้าหน่อยก็เลือดสาด เพราะฉะนั้น ความจริงอันนี้มันไม่ใช่อมตะ แม้แต่ตำราพระสมเด็จที่เขาเช่าซื้อกันองค์ละ ๔-๕ ล้าน ๑๐ ล้าน

เครื่องรางของขลังจะช่วยเฉพาะบุคคลผู้ที่มีบุญญาบารมี
แล้วคนมีบุญญาบารมีนี้ไม่ต้องมีอะไรมันก็ช่วยได้

เพราะฉะนั้น เครื่องรางของขลังทั้งหลายนี้ พระสมเด็จนี้
สมเด็จฯ ท่านก็ทำจากผงพุทธคุณบ้าง ธรรมคุณ สังฆคุณบ้าง ผง
นิสิงเห ผงปลมั่ง ผงมหาลาภอะไร มันก็มาจากบทธวดมนต์นี้แหละ
เอามาทำ

ที่นี้ เรามายึดบทธวดมนต์ อิติปิโส เรามาสร้างควมดี
ไวใจของเรานี้ หลวงพ่อว่า เอาคุณพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ ไวใจจิตใจนี้
มันจะไม่พะรุงพะรังเหมือนเอาของข้างนอกมาห้อย
ลองไปคิดดูเถอะ

หลวงพ่อนี้ทดลองมาแล้วแทบทุกอย่าง

เรื่องเสน่ห์นี้ ไปหุง สีผึ้งเอาไปติดชายผ้าสาวๆ นี่
วิ่งตามหลังต้อยๆ ทดลองมาแล้ว หนึ่งเหนียวนี้
เสกมากเสกปลุกินแล้วพันแทงก็ไม่เข้า แล้วบางที่
มันก็มีบทก่ำ บทรักษา มากมายกายกอง

ก็ไปนึกถึงว่า ทหารไปรบชายแดน
เครื่องรางของขลังห้อย คอเป็นพวง เป็นกิไลๆ
เวลาเขาห้ามศพนันมา เครื่องรางของ
ขลังมันก็เอากองไว้บนหัวมัน เอารงชาติคลุม
แล้วก็ห้ามมา เอ๊ะ! ทำไมพระหมูนี้นี้
ทำไมไม่ช่วยตำรวจทหารของเราบ้าง
ทำไมถึงปล่อยให้มันตาย

มาภายหลังนี้ มาพิจารณาแล้ว
จึงได้ความว่า คนเรานี่การเป็นการตายมันขึ้น
อยู่กับบุญกับกรรม

หลวงพ่อนี้
เกิดอุบัติเหตุรถยนต์มา ๔-๕ ครั้ง
บางทีจน กระทั่งรถยนต์ยับเยิน
มันก็ไม่เคยตายสักที ทีคนนั่งอาศัยไป
เฉยๆ กระเด็นออกนอกกรงไปตาย
เพราะคนนั้นมันถึงเวลาตาย

แต่เรานี้มันยังไม่ถึงเวลาตาย

อุบัติเหตุแรงแค่นั้นก็ไม่ตาย

บางทีรถกลิ้งลงถนนไม่รู้ก็ที มันก็ไม่ตาย
